



ฉบับที่ 17/2561

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2561

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือพฤศจิกายน 2561 ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดี ทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันและสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ กอปรกับการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวสูง จากการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ ขณะเดียวกัน ผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัว ทำให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาพลังงาน สำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อย จากการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมที่สูงขึ้น ส่วนเงินฝากคงค้างเดือนตุลาคม 2561 ขยายตัวทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ขณะที่สินเชื่อคงค้างขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวดี ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน ในหมวดอาหาร เครื่องดื่ม และของใช้ในครัวเรือน สำหรับการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ชะลอลงเล็กน้อยจากรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ส่วนหนึ่งจากการรอเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และเงื่อนไขพิเศษในช่วงปลายปี สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ชะลอตัว ทั้งรายได้บริการหมวดที่พักแรมและภัตตาคาร หลังจากที่เร่งไปในเดือนก่อนจากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยเฉพาะ Moto GP สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมที่อยู่ที่ย้อยละ 63.15 ลดลงจากเดือนก่อน

การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกหมวด ขณะที่การลงทุนก่อสร้างชะลอตัว ตามการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับแนวโน้มการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ขยายตัวจากการลงทุนในธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร

การใช้จ่ายภาครัฐ หดตัว จากรายจ่ายประจำเป็นสำคัญ ตามหมวดรายจ่ายอื่นของงบกลางที่มีการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมของภาครัฐในปีก่อน ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัวน้อยลง ตามการเบิกจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทานที่เพิ่มขึ้น

รายได้เกษตรกร ขยายตัวในเกณฑ์ดี จากปัจจัยด้านราคาเป็นสำคัญ โดยราคาสินค้าเกษตรขยายตัวจากราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ ตามผลผลิตที่คาดว่าจะลดลง เนื่องจากแหล่งผลิตสำคัญประสบภาวะฝนทิ้งช่วง ด้านราคาข้าวเปลือกเหนียว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสุกรยังขยายตัว ขณะที่ราคายางพาราและอ้อยโรงงานหดตัว ตามราคาตลาดโลก ด้านผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัวเล็กน้อย ทั้งผลผลิตข้าวนาปี มันสำปะหลัง และยางพารา

การผลิตภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวต่อเนื่อง จากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร โดยการผลิตน้ำตาลทรายดิบและน้ำตาลทรายขาวขยายตัวสูง จากการเปิดหีบอ้อยเร็วขึ้นกว่าปีก่อน ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขยายตัว จากผลของฐานที่ต่ำในปีก่อนที่มีการเร่งสะสมสต็อก ก่อนปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัว ตามความต้องการในประเทศ ขณะที่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หดตัวตามแผนการผลิต

มูลค่าการค้าผ่านด่านศุลกากร ลดลง จากการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกไปจีนตอนใต้หดตัว ในหมวดชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ตามการส่งออกของผู้ผลิตรายใหญ่ที่ลดลง จากการชะลอคำสั่งซื้อของลูกค้า ด้านการส่งออกไปเวียดนามลดลงในหมวดผลไม้ ตามปริมาณผลผลิตผลไม้ที่ลดลง สำหรับการส่งออกไป สปป. ลาว ลดลง ในหมวดยานยนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค ตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่การนำเข้า ขยายตัว ตามการนำเข้าจากจีนตอนใต้ในหมวดอุปกรณ์โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์ จากความนิยม ของผู้บริโภคในสินค้าที่ออกใหม่หลายรุ่น ด้านการนำเข้าจาก สปป. ลาว ขยายตัวตามการนำเข้าไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ทองแดง และชิ้นส่วนกล้องดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ส่วนการนำเข้าจากกัมพูชายังขยายตัวดี ตามการนำเข้า หัวมันสด แม้ชะลอกลงไปบ้างจากการเร่งนำเข้าในช่วงก่อนหน้า

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.92 ชะลอลงจากเดือนก่อน ตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้ม สำหรับอัตราการว่างงานปรับฤดูกาลลดลงเล็กน้อย จากจำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้นในสาขาบริการ การก่อสร้าง และการค้า ขณะที่ผู้มีงานทำ ภาคเกษตรกรรมลดลง

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนตุลาคม 2561 ขยายตัวจากเดือนก่อน ทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินฝากของส่วนราชการเป็นสำคัญ ด้านสินเชื่อคงค้าง ของสถาบันการเงินขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากการชำระคืนสินเชื่อบางกลุ่ม ทำให้สินเชื่อสุทธิ ยังขยายตัวในกรอบจำกัด

ธนาคารแห่งประเทศไทย
28 ธันวาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค
โทร. 0-4391-3542
E-mail: WatcharR@bot.or.th